



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. 'สศก.'เผยจีดีพีเกษตรปี'66โต0.3% ปี'67ความต้องการสูงตัวเลขพุ่ง1.7%	มติชน (กรอบข่าย)
2. 'อภัย'ถกหาหรือแนวทางทำโครงการลดต้นทุน	แนวหน้า
3. กางผลงาน99วัน กระทรวงเกษตรฯทำได้จริง	มติชน
4. ธรรมนัสแถลงผลงาน99วัน 'ไชยา'ย้ายลุยปราบหมูเถื่อน	มติชน
5. เกษตรฯลงนามMOU5ฝ่ายจ้างแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล	แนวหน้า
6. 'ธรรมนัส'ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนทดน้ำฯเร่งรัดแก้ไขปัญหาเกษตรกรอุตรดิตถ์	แนวหน้า
7. ภาพข่าว: ขอรับรอง	เดลินิวส์
8. รองปลัดฯเคาะแผนรับมือก.ม.EUDR	แนวหน้า
9. อ.ต.ก. ส่งความสุขปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรม	ข่าวสด
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'ทีดีอาร์ไอ'แนะโยกงบช่วยชาวนา'ทำวิจัยพันธุ์ข้าว'เติมรายได้เกษตรกร	กรุงเทพธุรกิจ
12. โคราชแห่ขึ้นทะเบียนเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด พบมีกว่า4,000ราย4หมื่นไร่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

'สศก.'เผยจีดีพีเกษตรปี'66โต0.3% ปี'67ความต้องการสูงตัวเลขพุ่ง1.7%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ปี 2566 ว่าขยายตัว 0.3% จากปี 2565 โดยสาขาปศุสัตว์ ขยายตัวสูงสุด 4.7% จากความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์มีต่อเนื่อง ตามด้วยสาขาป่านไม้ ขยายตัว 2.5% จากไม้ยางพาราเพิ่มขึ้น และสาขา บริการทางการเกษตร ขยายตัว 0.6% ขณะที่สาขาพืชหดตัว ติดลบ 1.3% ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย เนื่องจากปริมาณฝนน้อยและ ภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ส่วนปี 2567 แนวโน้มจีดีพีเกษตรคาดว่าจะ ขยายตัวในช่วง 0.7-1.7% จากปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายรัฐ ความ ต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี และแนว โนมเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัว โดยคาดว่าสาขาพืชจะขยายตัว 0.6-1.6% สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.7-2.7% สาขาประมง ขยายตัว 0.5-1.5% สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 0.3-1.3% และสาขา ป่านไม้ ขยายตัว 2.4-3.4%

'อภัย'ถกหารือแนวทาง ทำโครงการลดต้นทุน

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการลดต้นทุน ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403

สรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้

1.ติดตามความก้าวหน้าของมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เรื่อง ขออนุมัติขึ้นราคาน้ำนมดิบเพิ่ม 2.25 บาท/กิโลกรัม

2.ติดตามความก้าวหน้าประเด็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์ ได้แก่ สูตรอาหารลดต้นทุนด้วยอาหารชั้นโปรตีนสูง โดยใช้หญ้าอาหารสัตว์คุณภาพดี ไบโม่สำหรับหลัง ถั่วเขียว เพื่อทดแทนอาหารชั้นสำเร็จรูป และการขยายผลในสหกรณ์โคนม และ 3.หารือการจัดทำโครงการเพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

กางผลงาน99วัน
กระทรวงเกษตรฯทำได้จริง
U.2

กางผลงาน99วัน กระทรวงเกษตรฯทำได้จริง

หมายเหตุ - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรฯ “เกษตรฯ 99 วัน ทำได้จริง”

จากนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร โดย **นายเศรษฐา ทวีสิน** นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งกำหนดแนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย ได้กำหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างครอบคลุม โดยมีผลการดำเนินงานในโครงการสำคัญ ระยะเวลา 99 วัน ตั้งแต่ 1 กันยายน-8 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1.นโยบายแก้ไขปัญหามลพิษเฉพาะหน้า เร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยพิบัติ โรคระบาดพืช และสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ 40,387 ล้านลูกบาศก์เมตร วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 21,810 ล้านลูกบาศก์เมตร (อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตรฤดูแล้ง อุตสาหกรรม) พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 5.8 ล้านไร่ สำรองน้ำต้นทุนฤดูฝน 18,577 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มปริมาณฝนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เกษตรกรพื้นที่สูงได้รับประโยชน์ 5,350 ราย พื้นที่ 8,142 ไร่ อำนวยบริการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร จำนวน 4,539 ราย จำนวนเงินช่วยเหลือ 25.630 ล้านบาท ตลอดจนให้การสนับสนุนเสบียงสัตว์ ให้อาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย



อนุชา นาคาศัย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ไชยา พรหมา

จำนวน 675,820 กิโลกรัม เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ 6,675 ราย และสนับสนุนอาหารสัตว์ช่วยเหลือทั่วไป จำนวน 49,440 กิโลกรัม แก่เกษตรกร 949 ราย

ทั้งนี้ ได้ประกาศปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด 107 จุด ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ สุรินทร์ สระแก้ว ตราด จันทบุรี ระยอง ระนอง กาญจนบุรี และสมุทรปราการ สำหรับการตรวจสอบห้องเย็นด้านปศุสัตว์ 2,437 แห่ง และด้านประมง 2,062 แห่ง มีการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จำนวน 159 ครั้ง ของกลางซากสัตว์ 4,573.25 ตัน มูลค่าของกลาง 472.29 ล้านบาท

ปราบปรามยางพาราผิดกฎหมาย โดยอายัด

ยางพาราต้องสงสัยผ่านพรมแดน 104 ตัน มูลค่า 5 ล้านบาท โดยทีมเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยความมั่นคง ได้อายัดยางพาราที่ต้องสงสัยผ่านพรมแดน จ.กาญจนบุรี จำนวน 29 ตัน มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท และ จ.ระนอง จำนวน 75 ตัน มูลค่ากว่า 3.75 ล้านบาท ทำให้ราคายางพารา มีแนวโน้มสูงขึ้น สร้างความเชื่อมั่น และเสถียรภาพให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

รวมทั้งจัดตั้งทีมเฉพาะกิจพยานาคราชเพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย และร่วมสนับสนุนภารกิจของสวอัครปศุสัตว์และสวอัครประมง พร้อมจัดตั้งทีมสายลับจากเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ สอดส่องการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย จัดตั้งสวอัครเกษตรไซเบอร์ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รับแจ้งเบาะแส และปราบปรามทางสื่อออนไลน์

จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช 959 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร เกษตรกรเข้ามาขอรับบริการจำนวน 2,566 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,798 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 462 เรื่อง

2.นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ในโครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน ประชาชนได้รับความรู้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย ดำเนินการเผยแพร่ แนวพระราชดำริและสร้างความตระหนักเรื่องดิน ผ่านกิจกรรม วันดินโลก ผู้ร่วมงานทั้ง Onsite และ Online ประมาณ 118,594 ราย

จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารแล้ว 11 จังหวัด เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 1,100 ราย จากเป้าหมายทั้งปี 77 จังหวัด 7,700 ราย พร้อมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลายเป็นพระราชกุศล 13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช” จำนวน 700,000 ตัว ตลอดจนดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (อ.ค.) เกษตรกรได้รับการสนับสนุน โค-กระบือ จำนวน 2,120 ราย รวมโค-กระบือ จำนวน 2,368 ตัว คิดเป็นมูลค่า 66,348,000 บาท เกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ จำนวน 2,634 ราย โค-กระบือ จำนวน 3,517 ตัว คิดเป็นมูลค่า 71,928,850 บาท

3.นโยบายสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ภาคเกษตร ตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของรัฐบาล โดยมุ่งลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/2567 จำนวน 3 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงิน 34,437 ล้านบาท เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์ 610,000 ราย

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2566/2567 วงเงิน 481.25 ล้านบาท สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย หรือแปรรูป 1 ล้านตันข้าวเปลือก สถาบันเกษตรกรได้รับประโยชน์ 3,033 ล้านครัวเรือน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2566/67 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาท ต่อครัวเรือน ครัวเรือนจะไม่เกิน 20 ไร่

นอกจากนี้ ได้ผลักดันใหม่อุตสาหกรรมวังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา สนับสนุนปัจจัยการผลิต 200 ราย เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำนวัตกรรมมาใช้ในการปลูกถั่วเหลือง ทำให้ผลผลิตเพิ่มจากเดิม 395 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 492 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 2,500 บาท

ต่อไร่ ตลอดจนแก้ไขปัญหามลพิษ โดยปรับปรุง แก้ไขและออกใหม่กฎหมายฉบับรอง 18 ฉบับ ทำให้การบังคับกฎหมายสอดคล้องกับบริบทการทำประมงและลดภาระให้กับชาวประมง ตลอดจนเพิ่มวันทำการประมงเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรสร้างรายได้เพิ่ม

การสร้างและขยายโอกาส บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร โดยประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อยกระดับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร และมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 9,820 ราย 11,060 แปลง เนื้อที่จำนวน 107,284 ไร่ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย รัฐมนตรีฯ กับผู้แทนระดับรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และผู้นำภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น จีน นอร์เวย์ มาเลเซีย และผู้แทนเอฟพีโอ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการขยายคาร์บอนเครดิต และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำผักตบชวามักด้วยสารเร่ง พด.1 รวม 34,744 ตัน คิดเป็นมูลค่า 104.23 ล้านบาท

ส่งเสริมการทำคาร์บอนเครดิต ในสวนยาง นาร่อง 45,000 ไร่ ใน จ.จันทบุรี จ.เลย และ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขอขึ้นรับรองมาตรฐาน T-VER การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เจรจา 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.) 2.กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) 3.กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และ 4.กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จำนวน 66 จังหวัด และดำเนินโครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินการแล้ว 1,500 แห่ง

สำหรับงานสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป จะยังคงมุ่งเน้นตามนโยบายอย่างครอบคลุม อีกมากกว่า 30 โครงการ ประกอบด้วย นโยบายแก้ไขปัญหาคอขวด ได้แก่ เร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ ในโครงการประกันภัยภาคการเกษตร มุ่งสร้างรายได้เสริมอาชีพระหว่างการพัฒนาพื้นที่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรและบุคลากร

รวมทั้งส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ และสนับสนุนบีซีจีโมเดล ด้วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐาน

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรนโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

ได้แก่ การสร้างรายได้ภาคเกษตร มุ่งลดต้นทุนเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรอัจฉริยะ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (ASP) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง สุดตลาดโลก

รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ด้วยโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ในสถาบันเกษตรกร โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการผลิตอาหารสัตว์ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการโคบาลไทย โครงการขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โครงการผลิตสินค้าเกษตรทดแทนการนำเข้า รวมทั้งเน้นการวิจัย พัฒนาพันธุ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ด้วยโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร โดยดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศ และโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

การสร้างและขยายโอกาส ให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยยกระดับ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า รวมถึงยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการและตอบสนองต่องานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ในโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน นอกจากนี้ ยังเน้นส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16721

หน้า: 1(บนขวา), 2

Col.Inch: 135.74 Ad Value: 210,397

PRValue (x3): 631,191

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กางผลงาน99วัน กระทรวงเกษตรฯทำได้จริง

ดิน โดยโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร โครงการปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารสูง ตลอดจนสนับสนุนการขายคาร์บอนเครดิต และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทุกหน่วยงานจะยังคงเดินหน้าและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไข ปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกร ให้กินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคเกษตรเติบโต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ด้วย 6 นโยบายสำคัญ ตั้งแต่ 1 การสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ 2.การรับมือภัยธรรมชาติ 3.การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 4.การยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร 5.การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และ 6.การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

ธรรมเนียมสัปดาห์ผลงาน99วัน 'โซยา' ย้ายลู่ปราบหมูเถื่อน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ร.อ.ธรรมเนียม สหกรณ์ เผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโซยา พรหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงเกษตรฯ 99 วัน ทำได้จริง ที่กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ร.อ.ธรรมเนียมกล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งกำหนดแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างครอบคลุมทั้งนโยบายพืชรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นโครงการพระราชดำรินโยบายระยะสั้น ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนนโยบายระยะกลาง

และระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต โดยมีผลการดำเนินงานในโครงการสำคัญ ระยะเวลา 99 วัน (อ่านรายละเอียด น.2)

นายโซยา กล่าวว่า ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ จากการให้ความสำคัญเรื่องปริมาณสินค้าเถื่อนของรัฐบาล นำไปสู่การปราบสินค้าเถื่อนโดยเฉพาะหมูเถื่อน และการปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทุกชนิด ซึ่งเป้าหมายในการปราบปราม คือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศ หรือชายแดน ที่เป็นตัวทำลายกลไกการตลาด ราคาสินค้าในประเทศ และสร้างผลกระทบต่อเกษตรกร หลังจากการลู่ปราบปรามตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้กลไกตลาดเริ่มกลับมาเป็นปกติ ราคาเริ่มปรับสูงขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเพิ่งเริ่มขั้นตอนของการปราบปรามเท่านั้น ในส่วนของกรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างดำเนินการดีกับผู้กระทำผิด โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกษตรฯลงนามMOU 5ฝ่ายจ้างแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่จากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยจำนวนมาก กระทรวงเกษตรฯ มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของแรงงานดังกล่าว จึงเตรียมรองรับแรงงานให้สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้ โดยบูรณาการความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 ฝ่าย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรจากแรงงานอิสราเอลสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงแรงงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรให้พร้อมเข้าสู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตร หรือมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 ปี มีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานภาคเกษตร 7,500 คน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรม

“ปั้น” ผู้ครูพี่เลี้ยง โดยคัดกรองแรงงานเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากอิสราเอล และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรได้ โดยภาครัฐจะเพิ่มเติมด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และกำหนดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ภายใต้โครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของครูพี่เลี้ยง

2.กิจกรรม “ป้อน” ผู้การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตร โดยการรวบรวมข้อมูลความรู้ความสามารถ และทักษะของแรงงานไทยจากอิสราเอลที่ประสงค์จะเข้าสู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม ส่งต่อให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรตามความสามารถและความถนัดต่อไป ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องเพิ่มเติมทักษะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร กระทรวงเกษตรฯ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15575

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 58.80

Ad Value: 73,500

PRValue (x3): 220,500

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯลงนามMOU5ฝ่ายจ้างแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล



ทำMOU : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน 5 ฝ่าย ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร รองรับแรงงานเกษตรจากอิสราเอล ผู้การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ให้พร้อมเข้าสู่การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตร หรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะรองรับการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป

3.กิจกรรม “ปู” ทางอาชีพเกษตรกรรม
สู่บ้านเกิด ในกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะกลับไปรับจ้างแรงงานในอิสราเอล และประสงค์เข้าสู่อาชีพภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อร่วมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ คนและสินค้า ตลอดห่วงโซ่การผลิต ประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมผลิตทางการเกษตร รวมถึงการให้ความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรประกอบการขอสินเชื่อในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรจากสถาบันการเงิน เช่น ธ.ก.ส.โดยคาดหวังว่าแรงงานไทยจากอิสราเอลเมื่อเข้าสู่อาชีพภาคการเกษตรจะสามารถนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี แม่นยำสูง ที่ได้รับการฝึกทักษะจากอิสราเอลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตทางการเกษตร สามารถเป็นต้นแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการฟาร์ม

'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ ตรวจเขื่อนทดน้ำ เร่งรัดแก้ไขปัญหา เกษตรกรอุดรดิตถ์

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.ลับแล อ.ตรอน อ.พิชัย จ.อุดรดิตถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ

481,400 ไร่ (พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทานประมาณ 304,000 ไร่ และส่งน้ำสนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำจากเดิมโดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงประมาณ 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริดจังหวัดอุดรดิตถ์ ประมาณ 42,600 ไร่)

สำหรับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกตั้งอยู่ในแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านคลองนาพง หมู่ 7 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันได้สร้างเขื่อนทดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ หากดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะสามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.ลับแล อ.ตรอน และ อ.พิชัย จ.อุดรดิตถ์ อ.พรหมพิราม และ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก รวมพื้นที่กว่า 481,400 ไร่

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 27098

Col.Inch: 12.99 Ad Value: 23,382

ภาพข่าว: ขอรับรอง

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 70,146

คลิป: สีสี่



☑ ขอรับรอง.....นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบใบประกาศนียบัตร
เกียรติคุณให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ได้ขอรับการขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์สากล IFOAM จำนวน 83 ราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รองปลัดฯเคาะแผนรับมือก.ม.EUDR

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation-free Products Regulation: EUDR) พร้อมด้วยนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายฉกรรจ์ ธรรมวิโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร ผอ.สำนักการเกษตรต่างประเทศ มีผลการประชุม ดังนี้ 1.ที่ประชุมรับทราบ

รายละเอียดของกฎหมาย EUDR ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า โดยประเทศผู้ส่งออกสินค้าไปกลุ่มประเทศสมาชิก EU ต้องตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (due diligence) ในห่วงโซ่การผลิตของตนจนถึงแหล่งกำเนิด เพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินธุรกิจของคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายพื้นที่ป่า คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2568 ซึ่งครอบคลุม 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ โกโก้ กาแฟ ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โค และเนื้อไม้

2.ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของ กยท.เพื่อเตรียมพร้อม

บังคับใช้กฎหมาย EUDR 3.ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมาย EUDR ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรายชนิดสินค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4.ที่ประชุมเห็นชอบให้ กยท.จัดทำข้อมูลรายละเอียดวิเคราะห์ผลกระทบการบังคับใช้กฎหมาย EUDR ในส่วนชนิดสินค้า ยางพารา เพื่อใช้เป็นข้อมูลต้นแบบในการนำเสนอ รมว.เกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อโปรดทราบและ

อ.ต.ก. ส่งความสุขปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรม

“อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ครั้งที่ 2

พร้อมเปิด Open House ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธ.ค. นี้

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

22-26 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 - 19.00 น.

ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง
Thailand Best Agricultural Showroom
ณ บริเวณ อ.ต.ก. ก่อมน้ำทางพิเศษศรีรัช

พบกับโปรโมชั่น
สินค้านาทีทอง

- กิจกรรมสารคดีและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- เพลิดเพลินกับเสียงดนตรี
- บริโภคของดีคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่งสุขปีใหม่ 2567

ชม · ชิม · ช้อป
สินค้าเกษตรคุณภาพ
รับของสดมาคุณ สุขใจไปกับ อ.ต.ก.

จัดโดย:
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เชิญจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากเกษตรกร ทั้งของกินของใช้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าภายใต้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การันตีสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจาก อ.ต.ก. มาจำหน่ายในราคาที่ถูกค้ำ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ครั้งที่ 2 พร้อมเปิด Open House ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย อย่างเป็นทางการให้ประชาชนมา ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพ และรับของสดมาคุณฟรี สุขใจไปกับ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธ.ค. นี้ เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง

นายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงได้มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรพื้นที่จำหน่าย



นายปณิธาน มีไชโย

สินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ให้เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกร มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก รวมถึงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่ถูกค้ำภายใต้การรับรอง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12077

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 112.96 Ad Value: 124,256

PRValue (x3): 372,768

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อ.ต.ก. ส่งความสุขปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง จาก อ.ต.ก. อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “การตลาดนำการผลิต” คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทำการตลาดผ่านช่องทาง Offline และ Online ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมีร้านค้าจากเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่า 25 ร้านค้า ได้แก่

กรมปศุสัตว์ จำหน่าย นมแพะอัดเม็ด นมแพะพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตโฮมเมด ซีสมแพะ วาฟเฟิลนมแพะ น้ำนมข้าวโพด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำหน่าย น้ำมันงา น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น กล้วยหอมผลไม้พรีเมียม รายละ 1 กิโลกรัม ลำโพงพกพาพกพา นมและเมล็ดแมคาเดเมีย กำแปงไส้โรบัสต้า ข้าวข่อยพร้อมทาน เครื่องดื่มสมุนไพรผลา

กรมประมง จำหน่าย กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งเสียบ ปลาข้าวสาร ปลาจิ้งจั้งอบกรอบ

กรมวิชาการเกษตร จำหน่าย กระเป๋ากะเขี กระบุงเสื่อ ข้าวสังข์หยด แป้งสาคุตัน

กรมหม่อนไหม จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม น้ำมันเบอร์รี่ แยมมัลเบอร์รี่ กระเช้าส่งความสุข

กรมพัฒนาที่ดิน จำหน่าย พืชผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง สาธิตเครื่องล้างผัก

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำหน่าย พริกไทยจันทบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำหน่าย กุ้งแห้ง กุ้งขาวแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อ.ต.ก. จำหน่าย ข้าวสาร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ บัญชีอินทรีย์ และปลาหางนกยูง

กองธุรกิจข้าว จำหน่าย ข้าวสาร

บริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด จำหน่าย เนื้อวัวราคาพิเศษ ผัก ไซอินทรีย์ และเบเกอรี่

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคล้อ จ.พิจิตร จำหน่าย ผลไม้อบแห้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน จ.พังงา จำหน่าย ผลไม้ และธัญพืชอบแห้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนแตงเมลอนบ้านทุ่ง หมู่ 4 จ.สุพรรณบุรี จำหน่าย เมล่อนสด

สวนขยันกิจ จ.ปราจีนบุรี จำหน่าย ส้ม ทุเรียน มะละกอ **องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย** จำหน่าย นมโคแท้ 100%

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธ จาก บริษัท โปรชนีย์ไทย จำกัด ให้บริการแพลตฟอร์ม พร้อมส่ง พร้อมส่ง อีกด้วย

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จึงขอเชิญชวนประชาชน ชม ชิม ซื้อม สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมียมแห่งใหม่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ในครั้งที่ 2 พร้อมกิจกรรม Open House ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงแห่งใหม่ใจกลางเมือง และเป็นจุดมุ่งหมาย (Destination) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายตลาด



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12077

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 112.96 Ad Value: 124,256

PRValue (x3): 372,768

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อ.ต.ก. ส่งความสุขปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรม

ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร การสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม มินิคอนเสิร์ต และ ช่วงโปรโมชันจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อส่งความสุข ไปยังเกษตรกร และประชาชน จากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในระหว่าง วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ถนนกำแพงเพชร ก่อขึ้นทางพิเศษศรีรัช ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



LINE Official Account



Facebook

เกษตรวันนี้.....● กรมประมง ในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 มอบของขวัญแทน● นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบพันธุ์ ใจให้ประชาชน เปิดศูนย์ประมง และอควาเรียมให้เข้าเยี่ยมชม ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและ ประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง ฟรี โดยเปิดศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1,000 ตัว/คน/วัน จืด จำนวน 37 แห่ง และ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ และได้เปิดสถานแสดงพันธุ์ สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความ จืด 1 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา คู่มือของกรมประมง จำนวน 8 ประมงทะเล 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง แห่งให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี ใน ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-1 ด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มกราคม 2567.....●



นายกะหล่ำปลี

'ทีดีอาร์ไอ'แนะโยกงบช่วยชาวนา
'ทำวิจัยพันธุ์ข้าว'เต็มรายได้เกษตรกร
> 10

'ทีดีอาร์ไอ'แนะโยกงบช่วยชาวนา 'ทำวิจัยพันธุ์ข้าว'เต็มรายได้เกษตรกร



ปี 2564-2565



ปี 2565-2566



มาตรการการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร 5.5 หมื่นล้านบาท

- เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
- เพิ่มผลผลิตต่อไร่
- ลดต้นทุนการผลิต
- สดกรีนเฮาส์ฟิส

ความเหลื่อมล้ำรายได้ : เกษตรกร VS นอกภาคเกษตร > 4.5 เท่า

● ยूपิน พงษ์กอง
กรุงเทพธุรกิจ

“ชาวนา” มีสัดส่วนประชากรสูง และมีการใช้จ่ายงบประมาณไปกับการดูแลชาวนามากกว่า 3 แสนล้านบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ความเป็นอยู่ของชาวนาไทยก็ยังไม่ดีขึ้น

นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566 เรื่อง “อนาคตข้าวไทย: โอกาสและความท้าทาย” ว่า อุตสาหกรรมข้าวไทยต้องขับเคลื่อนทั้งขบวนการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้น และให้ข้าวไทยกลับมาแข่งขันได้อีกโดยใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ

ทั้งนี้โครงสร้างการผลิตและการค้าข้าวไทย หยุตชะงัก ซึ่งเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด โดยมีเหตุผลสำคัญๆ ทั้งคู่แข่ง



งบวิจัยเรื่องข้าว > 1% ของจีดีพี = 3,000-3500 ล้านบาทต่อปี > ภายใน 5 ปี

งบวิจัยข้าว > เป็น > สถาบันวิจัยข้าว

ที่มา: ทีดีอาร์ไอ | กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ | 22/12/2566

มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า และปัญหาภายในประเทศที่ยังต้องมีการอุดหนุน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

“โครงสร้างของข้าวไทยมันหยุดชะงัก ตั้งแต่หลังวิกฤติ ทำให้อัตราการลงทุนต่อจีดีพีของไทยลดลงมาก และมีปัญหาเรื่องคุณภาพแรงงาน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาคการเกษตรยังจ้างงาน 25-28% ในขณะที่จีดีพีภาคการเกษตรมีเพียง 8-9% เท่านั้นเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ต่อหัวของเกษตรกรกับคนที่ทำงานนอกการเกษตร สูงถึง 4.5 เท่า”
กรมการข้าวมีงบวิจัยน้อยเพียง 50-80

ล้านบาทต่อปี นักวิจัยมีน้อย ชาดนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวเก่งๆ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก จำนวนเกษตรกรสูงอายุ มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้ผลผลิตแปรปรวน และต่ำลง ที่สำคัญคือใช้น้ำสิ้นเปลือง ทั้งที่มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำเพื่อผลิตข้าวต่ำกว่าที่พืชอื่นๆ และยังมียุคคำถามจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสี่ยงถูกจัดเก็บภาษีคาร์บอนส่งออก

นอกจากนี้การอุดหนุนข้าวช้อนทำลายแรงจูงใจการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยรัฐบาลใช้เงินอุดหนุนชาวนา กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มโรงสีเบ็ดเสร็จในปี 2564-2565 กว่า 1.8

แสนล้านบาท ส่วนปี 2565-2566 การประกันรายได้กับเรื่องช่วยเหลือต้นทุน วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท สูงกว่างบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 แสนล้านบาทเท่านั้น

การแก้ปัญหาเกษตรกรต้องมีอาชีพบริหารจัดการข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเปลี่ยนจากการใช้มือถือ เป็นแปลงขนาดใหญ่ เป็นพันธมิตรกับธุรกิจ นักวิชาการ เพื่อให้ชาวนามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าการขยายแหล่งน้ำชลประทาน ที่มีเพียง 22 ล้านไร่ ไม่เพียงพอต่อการขยายนาข้าว และไม่สามารถจะผลักดันการส่งออกได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากระบบชลประทานไม่เอื้ออำนวย

ดังนั้นเป้าหมายของไทย คือจะเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 1 ในปริมาณที่ทรงตัวอยู่ได้ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบันหรือสูงกว่าปัจจุบันเล็กน้อย และแม้ว่าการปริมาณส่งออกข้าวไทยจะลดลงในอนาคต แต่มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ข้าวที่หลากหลาย

ทั้งนี้เกษตรกรต้องร่วมมือกับพันธมิตรการตลาด เพราะผู้ประกอบการขายเก่งกว่า โดยเฉพาะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ หรือมาร์เก็ตอิน เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ตลาดในอนาคต ชาวนาและพันธมิตรต้องมีศักยภาพในการเจาะตลาดใหม่ๆ ที่มีขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรด้านการตลาดมากขึ้น เรื่องนี้

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ต้องอาศัยสมาร์ตฟาร์มเมอร์ หรือพวกค้าขายคนหนุ่มคนสาวที่คล่องตัว ในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเจาะตลาด”

โดยรัฐบาลต้องแก้อุปสรรคด้านกฎหมายเข้าที่นา กฎหมายบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในการกู้เงินซื้อที่ดิน ภาษีที่ดิน สร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยรัฐบาลและเอกชนลงทุนครั้งใหญ่ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาเกษตรกร

“ข้อเสนอคือตัดเงินอุดหนุนที่ซ้ำซ้อนกันของมาตรการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร เพียง 5.5 หมื่นล้านบาทมาตั้งกองทุน แล้วโยกเงินประกันรายได้มาใช้วิจัยส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตลดกรีนเฮาส์แก๊สทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

รวมทั้งต้อง ยกเครื่องนโยบายพัฒนาการวิจัยโดยต้องมิงวิจัยเรื่องข้าว 1% ของจีดีพี ประมาณ 3,000-3500 ล้านบาทต่อปีภายใน 5 ปีต้องทำให้ได้ อีกทั้งต้องเปลี่ยนสถานะกองวิจัยข้าว เป็นสถาบันวิจัยข้าว ร่วมกับกรมวิชาการงาน เป็นสถาบันอิสระออกกฎหมายพิเศษเป็นกฎหมายองค์กรมหาชน จะได้มีแรงจูงใจให้นักวิจัย รัฐบาลให้ทุนสร้างนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ ให้กรรมสิทธิ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ส่งเสริมเรื่องการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและ

พัฒนาเรื่องสตาร์ทอัพจากปัจจุบันรายได้เล็กเพียง 5% เท่านั้นที่รู้จักที่เหลือนำมาใช้ ทำให้ผลผลิตไม่มีมูลค่าเป็นเรื่องใหญ่ที่บทบาทของรัฐบาลต้องสร้างแพลตฟอร์มผลักดันให้เกษตรกรเรียนรู้และใช้ข้อมูลบิกดาต้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะระบบราชการยังหวงข้อมูลมาก

นอกจากนี้ต้องปรับปรุงและเร่งรับรองผลิตเมล็ดพันธุ์รวมทั้งมาตรฐานข้าวหอมมะลิขยายฐานพันธุกรรม อนุญาตให้นำพันธุ์ข้าวจากนอกประเทศมาวิจัย กระทรวงพาณิชย์ปรับปรุงมาตรฐานการส่งออกหอมมะลิไทยที่กำหนดให้มีดีเอ็นเอบริสุทธิ์ 92% ซึ่งเป็นข้อผูกมัดเกินไป ปิดกั้นโอกาสการค้าค้นพบสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ไทยจะแพ้รายการประกวดข้าวโลก

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบนี้ ไทยไม่สามารถใช้ ระบบการผลิตข้าวลูกผสม (Hybrid rice) ได้ เพราะภูมิอากาศไม่เอื้อ เพราะฉะนั้นต้องสู้ตามข้อจำกัดที่มีบนพื้นที่ที่ไม่หลากหลาย

ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก แต่ปัจจุบันความท้าทายต่างๆ กำลังทำให้ข้าวไทยที่ยืนอยู่กับที่ตองกลายเป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังโดยมีคู่แข่งแซงหน้าไป หากไทยไม่ทำอะไรต่อไป อันดับของไทยอาจไปอยู่รั้งท้าย นั่นหมายถึงโอกาสรายได้ที่จะเข้าสู่กระเป๋าชาวนาไทยต้องค่อยๆ ลดและหายไปได้ในที่สุด



โคราชแห่ขึ้นทะเบียนเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนด พบมีกว่า4,000ราย4หมื่นไร่ ประกาศเป็นโฉนดแล้วพันแปลง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ชาวโคราชแห่ขึ้นทะเบียนเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนด ล่าสุดขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 4 พันราย พื้นที่กว่า 4 หมื่นไร่ ประกาศเป็นโฉนดแล้วเกือบ 1 พันราย กว่า 1,000 แปลง ขณะพื้นที่ ส.ป.ก.เข้าเกณฑ์ได้โฉนดในโคราชมีกว่า 2 ล้านไร่ มากที่สุดในประเทศ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ คปท. มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดย คปท.ได้กำหนดให้เกษตรกร ที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ให้มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ออกโฉนดได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถยื่นด้วย ตนเอง ณ ส.ป.ก.จังหวัด, ศูนย์บริการประชาชน หรือผ่านระบบบริการออนไลน์ของ ส.ป.ก. www.alro.go.th นั้น

ล่าสุดที่สำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา พบว่าได้มีประชาชน จากพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.นครราชสีมา แห่เดินทางมาลงทะเบียน แสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนดกันอย่างคึกคัก

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาจากอำเภอทางไกล เช่น อ.บ้านเหลื่อม อ.ครบุรี อ.เสิงสาง อ.ห้วยแถลง อ.คง และ อ.วังน้ำเขียว เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่มาประกาศโทรโข่งจัดคิวต่อแถวเพื่อยื่นเอกสาร หลักฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับ จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 อยู่ประมาณ 4,000,000 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 25 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่มีพื้นที่ ส.ป.ก. มากกว่า 300,000 ไร่ ได้แก่ อ.หนองบุญมาก อ.ครบุรี อ.เสิงสาง และ อ.วังน้ำเขียว เป็นต้น โดยมีพื้นที่ ส.ป.ก.ที่เข้าเกณฑ์สามารถขอ ลงทะเบียน เปลี่ยนเป็นโฉนดได้ประมาณ 2,000,000 ไร่ ถือว่ามากที่สุด ในประเทศ

จากข้อมูลการเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนด ทั้งที่ ส.ป.ก.จังหวัด, ผ่านระบบออนไลน์ และการจัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 4,000 ราย พื้นที่รวมกว่า 40,000 ไร่ โดยทาง ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศ เป็นโฉนดให้กับผู้ที่มายื่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปแล้วกว่า 900 ราย พื้นที่กว่า 1,000 แปลง

ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ส.ป.ก.ที่แจ้งความประสงค์มาเป็นโฉนดให้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 5 ปี โดยจะเริ่มคิกออฟ ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ อ.หนองบุญมาก และจะทยอยดำเนินการในพื้นที่อำเภออื่นๆ ต่อไป

